



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามภารกิจจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาออกไปเป็นวันที่ 8 กันยายน 2565

1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง ความชัดเจนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล โดย นายนพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอทราบความชัดเจนของโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการคู่ขนานในปีการผลิต 2565-2566 ในส่วนโครงการ 15,260 ล้านบาท ที่ผ่านกรมการข้าวกับโครงการประกันรายได้ ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่ ถ้าหากโครงการเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว ชาวนาจะได้รับเงินจากทั้ง 2 โครงการหรือไม่ นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมีแนวทางอย่างไร ทั้งนี้ เมื่อออกราคาอ้างอิงกำหนดเกณฑ์กลางให้เท่ากันทั่วประเทศ แต่ราคาข้าวแต่ละพื้นที่กลับไม่เท่ากัน จะถูกต้องตามนโยบายได้อย่างไร รวมถึงการจ่ายเงินให้เกษตรกรนั้นตรงตามกำหนดหรือไม่

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจงว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกรมีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้น ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ ต่อที่ประชุมรัฐสภา เป็นเรื่องที่รัฐบาลดำเนินการมาตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งมีพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด โดยเฉพาะข้าว ขณะนี้ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด้านการตลาด โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังจะนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้มีการนัดประชุมเบื้องต้น ในวันที่ 8 กันยายนนี้ ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ต่อไป ยืนยันว่าไม่มีความล่าช้า ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่าง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ตามขั้นตอนกระบวนการอย่างชัดเจน รวมทั้งมาตรการคู่ขนานอื่น ๆ ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการเก็บ สต็อกข้าว ถ้าเกษตรกรยังไม่ขาย ในช่วงที่ข้าวออกมามากเพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดข้าวล้น แล้วส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลจะชดเชยให้ตันละ 1,500 บาท รวมทั้งเงินช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ให้กับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่เก็บสต็อกข้าวไว้ ไม่เทขายในช่วงข้าวออกเยอะ และช่วยโรงสีด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 เช่นเดียวกัน ซึ่งมาตรการเหล่านี้ยังคงอยู่ทุกประการ แม้แต่ไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวยุคใหม่ไม่เกิน 20 ไร่ ได้ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดที่มีการประชุมมาแล้ว ซึ่งรอเข้าสู่การพิจารณาของกรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเช่นเดียวกัน สำหรับกรณีงบประมาณ 15,260 ล้านบาทของกรมการข้าว มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของเรื่อง แต่สำหรับโครงการเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท เป็นของกระทรวงพาณิชย์ และได้ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ซึ่งจะพิจารณาคืบคืบกับโครงการประกันรายได้ต่อไป ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้ราคาประกันได้ในเฉพาะพื้นที่ เพราะราคาข้าวแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ราคาอ้างอิงกำหนดเกณฑ์กลางจึงเป็นราคาเฉลี่ยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อกำหนดร่วมกันในที่ประชุม ทั้งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการ รวมทั้งโรงสีและเกษตรกรด้วย ซึ่งการกำหนดราคาอ้างอิงคำนวณโดยการนำ ราคาตัวแรก นำราคาข้าวสารที่สำรวจจริง ในตลาดเฉลี่ยตอนมาเป็นราคาข้าวเปลือกราคาตลาดในราคาขึ้นร้อยละ 15 สำหรับ ราคาตัวที่สองนำราคาข้าวเปลือกที่โรงสีรับซื้อซึ่งมีการสำรวจจริงทั่วประเทศมาเฉลี่ย และราคาตัวที่สามนำราคาพาณิชย์จังหวัดที่มีข้าว ทั่วประเทศรับซื้อกันมาเฉลี่ย แล้วนำราคาทั้งสามตัวมาเฉลี่ยอีกครั้งเป็นราคาตลาดข้าวความชื้น ร้อยละ 15 ของประเทศ เป็นเกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรการร่วมกัน ขอยืนยันว่ามียุทธศาสตร์ข้าวไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต มีเป้าหมายชัดเจนว่าในอนาคตจะลดต้นทุนการผลิตมาเหลือที่เท่าไร เพื่อให้ชาวนามีโอกาสที่จะมีกำไรมากขึ้นในการขาย สำหรับการแก้ไขปัญหาปุ๋ย ได้หารือกับผู้บริหารบริษัท ซาบิก (SABIC) ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของประเทศซาอุดีอาระเบีย และของโลก เพื่อเจรจานำเข้าปุ๋ยให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ล่าสุดได้ทำสัญญาซื้อขาย และนำเข้าแล้วจนถึงเดือน กรกฎาคม 2565 รวมปริมาณ 323,000 ตัน และในระหว่างเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ ได้เจรจานำเข้าเพิ่มเติมอีก 102,000 ตัน รวมทั้งสิ้น 425,000 ตัน ซึ่งจะช่วยให้ไทยมีปริมาณปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลน แต่เรื่องราคายังต้องเป็นไปตามกลไกของราคาปุ๋ยในตลาดโลก

1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและพลังงาน นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรียิ่งมออบหมายให้ นายอคม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนในช่วงข้าวยากมากแพง สินค้าเกือบทุกชนิดขึ้นราคา แต่ที่รัฐบาลยังปล่อยให้ราคาค่าไฟมีอัตราที่สูงขึ้น แก๊สหุงต้มมีราคาสูงขึ้น ปล่อยให้ค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติ (FT) เพิ่มขึ้นรวมแล้วเป็นค่าไฟหน่วยละ 4.72 บาทต่อหน่วยงวด คิดเป็นร้อยละ 18 เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงเกินไปในครั้งเดียวโดยที่ไม่ยอมพิจารณาเยียวยาหรือลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 ถึง 500 หน่วยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยอ้างว่างบประมาณกลางไม่เพียงพอ การขึ้นค่าไฟครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมส่งผลไปถึงราคาของสินค้าที่จะมีการปรับขึ้นได้ในอนาคตประชาชนไม่สามารถแบกรับสภาวะข้าวยากมากแพงแบบนี้ได้อีกต่อไป เหตุใดการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมามีไม่ยอมตัดสินใจนำมาตราการเยียวยาลดค่าไฟฟ้าให้กับ

ประชาชนในกลุ่มเปราะบางเข้าไปพิจารณาตามข้อเสนอของ กบง. และไม่นำงบประมาณกลางที่เหลือมาใช้ ประคองค่าไฟฟ้าในเดือนนี้ก่อน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน น้อยกว่าการใช้งบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่นำ งบประมาณไปจ่ายเงินเดือนให้กับคนที่ไปช่วยราชการที่มีแต่ชื่อ แต่ไม่ได้ไปปฏิบัติงานจริงในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ไม่มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อกรณีการขึ้นราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ปล่อยให้ ค่าก๊าซหุงต้มขึ้นราคาซึ่งก๊าซหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม ราคาถังละ 408 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับ ผู้ประกอบการร้านค้าและบ้านเรือนทั่วไปที่ใช้ก๊าซหุงต้ม เป็นการซ้ำเติมทำให้ราคาอาหารสูงขึ้น เนื่องจากมี ต้นทุนที่สูงขึ้นโดยผู้บริโภครับต้นทุนการบริโภคอาหารในราคาที่แพงขึ้น เหตุใดรัฐบาลจึงไม่ใช้วิธีการชะลอ การขึ้นราคาเอาไว้ก่อนแม้ว่าจะมีส่วนลดให้กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยแต่เมื่อเทียบกับภาพรวมแล้วไม่สามารถ ตอบโจทย์หรือช่วยเหลือประชาชนได้ ไม่ตอบโจทย์กับค่าครองชีพที่แพงขึ้นทุกด้าน เหตุใดจึงไม่ชะลอการขึ้น ราคาก๊าซหุงต้มเอาไว้ก่อน ราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนของการขนส่งและสินค้ารัฐบาลก็ปล่อยให้มีการขึ้นราคา แม้ว่าราน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไทยยังมีราคา สูงไม่ลดลงตามไปด้วยโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่ยังขายที่ลิตรละประมาณ 35 บาทต่อลิตร เพราะรัฐบาล อ้างว่าต้องเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เพราะอยู่ในสภาวะขาดทุน กองทุนดังกล่าวมีการเก็บสะสมเงินไว้ในหลายปี เหตุใดเงินสะสมจึงหมดไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเงินกองทุนไปใช้อย่างไรบ้าง เหตุใดจึงไม่ยอมชะลอการเก็บเงิน เข้ากองทุนน้ำมันออกไปก่อน เพื่อให้ราคาขายปลีกลดลงอยู่ในระดับที่ประชาชนพอที่จะแบกรับไหว เพื่อแบ่ง เบาภาระประชาชนโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตการขนส่งของ ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปอย่างน้อยควรที่จะให้เหลือราคาขายอยู่ที่ลิตรละ 30 บาท ไประยะหนึ่ง ก่อนจนกว่าประชาชน จะรู้สึกว่ามีกำลังที่จะ แบกภาระได้มากกว่านี้จึงค่อยเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน

นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า การดูแลราคา พลังงานรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจมีการช่วยเหลือมาโดยตลอดราคาพลังงานมี 4 ส่วน คือ 1. น้ำมันซึ่งเป็นน้ำมัน ที่เกี่ยวข้องกับภาระขนส่งซึ่งจะไปกระทบกับภาคขนส่งคือน้ำมันดีเซล 2. ก๊าซหุงต้ม (LPG) 3. ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 4. ค่าไฟ ซึ่งกระทรวงพลังงานอยู่ในระหว่างเตรียมการคาดว่าจะเร่งรัดให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ต่อไปหากเป็นไปได้จะนำเสนอในสัปดาห์หน้า ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการจึงยังไม่ได้นำเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำหรับราคาก๊าซหุงต้มนั้นมีการปรับเพราะในอดีตมีการอุดหนุนค่า ก๊าซหุงต้มมาโดยตลอด จนทำให้ราคา ก๊าซ หุงต้มของประเทศไทยมีราคาต่ำเป็นอันดับสองของประเทศในกลุ่ม อาเซียน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาประมาณ 15 บาท อย่างไรก็ตามการปรับตรงนี้ก็ยังมีส่วนที่ รัฐบาลอุดหนุนอยู่ไม่ใช่ยกเลิกอุดหนุนไปเลย การช่วยเหลือก๊าซหุงต้มอยู่ในข้อเสนอของกระทรวงพลังงานที่จะ นำเสนอคณะรัฐมนตรี ส่วนเรื่องไฟฟ้าซึ่งมีค่า FT ในรอบที่เพิ่งประกาศไปนั้น ทำให้ค่า FT ในค่าไฟฟ้า เดือนกันยายนเป็นต้นไปสูงขึ้นตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้คาดการณ์ไว้การประมาณการค่า FT นั้น เป็นเรื่องที่ต้องคาดการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคตสามเดือนข้างหน้า เมื่อกำหนดออกมาเช่นนี้เป็น หน้าของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ส่วนการช่วยเหลือมีการหารือกับทางกระทรวงพลังงานและ การไฟฟ้าส่วนผลิต การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอให้การไฟฟ้าแบกรับภาระไว้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแบกรับภาระของรัฐวิสาหกิจของสามการไฟฟ้านั้น มีข้อจำกัดเนื่องจากมีผลกระทบต่อสภาพคล่องการช่วยเหลือเพิ่มเติมเรื่องค่าไฟฟ้านั้นกลุ่มเปราะบาง ในกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย จะยังใช้อัตราในเดือนมกราคมอยู่ส่วนที่เกินที่ใช้ 300 ถึง 500 หน่วยจะมี ส่วนลดให้ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมดขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจการช่วยเหลือ ประชาชน การปรับราคา ก๊าซหุงต้มเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ที่ได้มีการหารือในหลาย ๆ หน่วยงานแต่มี

การช่วยเหลืออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการชะลอหรือการดูแลสุขภาพการณซึ่งมีการติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาหากราคาพุ่งสูงขึ้นไปเกินกว่าคาดการณ์ไว้จะมีมาตรการในระยะที่สองที่จะรองรับในเรื่องของการช่วยเหลือ สำหรับประเด็นราคาน้ำมันนั้นมีการหารือกับกระทรวงพลังงานอย่างใกล้ชิดในมาตรการการตั้งราคาน้ำมันดีเซล ก่อนหน้านี้มีการตรึงราคาไว้ที่ราคาดลิตรละ 30 บาท แต่เมื่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาและความจำเป็นที่จะต้องยกระดับเพดานของการตรึงราคาไว้ อย่างไรก็ตามในการ ยกเพดานการตรึงราคาตรงนี้จาก 30 เป็น 35 บาทนั้น ส่วนที่เพิ่มรัฐบาลก็ยังให้การอุดหนุนอยู่ ปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันดีเซลอุดหนุนอยู่ที่ 5 บาทจะเห็นได้ว่าสภาพคล่องของกองทุนนั้นขณะนี้ยังติดลบอยู่ประมาณ 120,000 ล้านบาท การที่คงราคาไว้ที่ 35 บาทนั้นมีมาตรการ การลดอัตราภาษีให้ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 20 กันยายน 2565 นี้ ซึ่งอุดหนุนไป 5 บาท การที่ราคาน้ำมันดิบในช่วงอามีราคาลดลงราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 90 ถึง 100 บาท แต่ไม่มีการปรับราคาขายปลีกเพื่อที่จะดูเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน เพื่อไม่ให้ติดลบมากจนเกินไปหากตรึงราคาในระดับ 30 บาทกองทุนน้ำมันจะแบกภาระเพิ่มขึ้น สถานการณ์ในอนาคตหากราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งเป็นไปตามที่ทุกฝ่ายคาดการณ์ การปรับลดอัตราภาษีเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันก็อาจจะพอทำได้บ้างเพื่อรักษาสภาพคล่อง ส่วนการเรียกเก็บเงินจากโรงกลั่นกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการเจรจากับโรงกลั่นน้ำมันอยู่ โดยรัฐบาลใช้ความพยายามอย่างมากที่สุดในการตรึงราคาพลังงาน และให้การช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ การบริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันและการตรึงราคาต้องเป็นไปอย่างควบคู่กัน โดยจะให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

1.2 กระทู้ถามทั่วไป

1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาช้างป่าทำร้ายพี่น้องประชาชนเสียชีวิต โดย นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีช้างป่าทำร้ายพี่น้องประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี คือประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ภายใน 12 วัน มีช้างทำร้ายพี่น้องประชาชนเสียชีวิต 3 ศพ ติดต่อกันทำให้พี่น้องประชาชนหวาดผวามีก้าวออกจากบ้านไปกรีดยางในเวลากลางคืนและไม่กล้าสัญจรไปมาบริเวณที่มีช้างอาศัยอยู่มีความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียนถามว่า

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนอย่างไร ขอทราบรายละเอียด
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารสำหรับผืนป่าของประเทศไทยที่มีช้างอาศัยอยู่ มีความคืบหน้าอย่างไร ขอทราบรายละเอียด
3. เนื่องจากเสาคอนกรีตร้อยด้วยเหล็กข้ออ้อยหรือสลิงไม่สามารถกั้นช้างได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขดูแลแนวกั้นช้างอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายวรารุท ศิลปอาษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบชี้แจงว่า ได้นำผลการศึกษาของอนุกรมวิชาการ และตัวแบบอย่างของการสร้างคูกั้นช้างซึ่งได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มอบให้กับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อนำไปศึกษาและออกแบบที่จะทำเป็นคูกั้นช้างในอนาคตต่อไป ขอยืนยันว่าให้ความสำคัญในทุกมิติ ได้รับเอาข้อเสนอแนะ มาดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าในเร็ว ๆ นี้ จะได้เห็นตัวอย่างการทำคูกั้นช้างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอผ่านคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหช้างป่า ที่ได้ไปสำรวจในพื้นที่ ซึ่งตนเห็นด้วยกับรูปแบบ

ที่น่าเสนาอ ที่เป็นลักษณะไม่ลาดชันด้านหนึ่งและมีความลาดชันอีกด้านหนึ่ง เพื่อไม่ให้ข้างสามารถป็นขึ้นไปได้ พร้อมกับการคาดคองกริต เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ให้ข้างป่าออกมา นอกพื้นที่อนุรักษ์มากกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนนั้น ได้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วกระจายอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ ในการช่วยกันป้องกันเผ่าระวังช่วยกันผลักดันแจ้งเตือนเมื่อข้างป่าได้ออกมานอกพื้นที่ ทั้งนี้ จำนวนข้างได้ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และประชากรเองก็เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดปัญหาคนรุกป่าและป่ารุกคน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การแยกข้างให้ออกจากคนจึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการอุดหนุน ค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัคร เผ่าระวัง ข้างป่า โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ 10 ล้านบาท ให้กับ 214 เครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่เร่งด่วนที่ประสบปัญหา ข้างออกนอกพื้นที่ เป็นการสนับสนุนให้ราษฎรและชุมชนแก้ปัญหาข้างป่า โดยผลักดันให้ข้างกลับเข้าไปในพื้นที่ อนุรักษ์ สร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ทำความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางที่ เจ้าหน้าที่ แนะนำให้กับประชาชนว่าควรจะทำอย่างไรเวลาเจอข้าง และควรระวังป้องกันอย่างไรไม่ให้ข้าง ออกนอกพื้นที่ นอกจากนั้น การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บการเสียชีวิต กรม อุตสาหกรรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า ปี 2562 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินช่วยเหลือรายละ 100,000 บาท รวมถึงเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบจากข้างป่าและกระทิงด้วย สำหรับผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือพืชผลเกษตร ให้พิจารณาตาม หลักเกณฑ์ที่อยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งในขณะนั้นนอกจากมาตรการที่มีอยู่แล้ว ได้ขอให้ กรมอุตสาหกรรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหารือกับบริษัทประกัน ที่จะทำประกันชีวิตให้กับประชาชน ถ้าหากเสียชีวิต จากข้างป่า และประกันสูญเสียทรัพย์สินก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ที่ทำการเกษตรหรือพืชไร่ คาดว่า ภายในปีนี้จะได้ออกข้อสรุป เพื่อมีประกันให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อ และทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ ที่คาบเกี่ยวกับการที่ข้างป่า จะออกมา ทั้งนี้ เห็นด้วยกับการที่ต้องสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อที่ข้างป่าจะไม่ ออกมารบกวนประชาชน ได้ทำการหารือว่าหากมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่จะกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่ของข้างขนาดไหน ซึ่งในปัจจุบันได้มีโครงการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กการฟื้นฟูทุ่งหญ้า ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า มีการจัดทำ โป่งเทียม มีการดำเนินการแบบผสมผสาน มีการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ควบคู่กันไปกับแหล่งน้ำบนดินเพื่อ รักษาระบบนิเวศ ขอให้มั่นใจว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มแหล่งหญ้า แหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้กับข้าง ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าจะสามารถผลักดันข้างทั้งหมดให้อยู่ในป่าอนุรักษ์ ได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนประชาชน

1.2.2 กระทู้อถาม เรื่อง การแก้ไขราคาสินค้าทางการเกษตร โดย นายสัณห์พจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้อถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมอบหมายให้ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พาณิชย์ เป็นผู้ตอบกระทู้อถาม

ปัญหาการราคาพืชผลทางการเกษตรที่ผันผวนไปตามฤดูกาลและความต้องการของตลาดเป็นวัฏจักรที่ควบคุมค่อนข้างยาก เพราะบางครั้งราคาก็ปรับสูงขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคบางครั้งราคาก็ ดิ่งลงจนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ปัญหาการราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ ในแต่ละปีมีผลผลิตตกค้างเป็นจำนวนมาก เช่น พริกเขียว มัน ฟักทอง มังคุดปัญหาผลผลิตมีปริมาณมากกว่า ความต้องการของตลาด การขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนการผูกขาดราคาโดยพ่อค้าคนกลางทำให้เกษตรกร ประสบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนถามว่า

1. กระทรวงพาณิชย์มีแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับราคาสินค้าทางการเกษตรที่ผันผวน ตามฤดูกาลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด

2. กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดูแลเกษตรกรในกลุ่มสินค้าทางการเกษตร การส่งออกและการชะลอการจำหน่ายโดยการเก็บสต็อกทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจงว่า สินค้าทางการเกษตรมีระบบการผลิตสองลักษณะ คือ 1. ลักษณะที่ออกตามฤดูกาลที่แน่นอน เช่น ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เป็นต้น และ 2. สินค้าที่ออกสู่ตลาดได้ทั้งปี เช่น สินค้าพืชผัก กระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำหนดแผนบริหารจัดการล่วงหน้าสำหรับสินค้าเกษตรที่มีฤดูกาลผลิตที่แน่นอน ได้แก่ แผนผลิต แผนบริหารจัดการผลไม้จำนวน 18 มาตรการ มาตรการการสนับสนุนการชะลอการจำหน่ายและเก็บสต็อก เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมาตรการสนับสนุนด้านการตลาดและการจำหน่าย เช่น การกระจายสินค้าการกระตุ้นการบริโภค การชดเชยดอกเบี้ยในสินค้าข้าว สุก รพีช และผลไม้สำหรับสินค้าที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี มีวัฏจักรด้านราคาขึ้นลงตามปริมาณสินค้าที่ออกสู่ตลาดและความต้องการของผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมแปรรูป โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณสำรอง เพื่อการบริหารจัดการสินค้าโดยการแทรกแซงตลาดกรณีภาวะราคาตกต่ำจากการล้นตลาดเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ แผนบริหารจัดการผลไม้มี 12 มาตรการจาก 18 มาตรการ เช่น ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการหลังกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตโดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต กิโลกรัมละ 3 บาท ส่งเสริมสภาพคล่อง ผู้ส่งออกสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ 3 และช่วยผู้ส่งออกกิโลกรัมละ 4 บาท สนับสนุนให้เกษตรกรทำพันธสัญญาหรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ โดยการโหลผลไม้ ขึ้นเครื่องบินฟรี 25 กิโลกรัม สนับสนุนกล่องพร้อมค่าจัดส่งผลไม้จากเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ไปยังผู้บริโภคโดยตรง สนับสนุนรถเร่ รถโมบายไปรับซื้อผลไม้และนำออกไปจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง ประสานงานกับห้างท้องถิ่น ห้างค้าส่งค้าปลีก และปั้มน้ำมันเพื่อเปิดพื้นที่ระบายผลไม้ให้กับเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการจัดทำตลาดออนไลน์ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผอนปรน เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด และขอให้กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส่งกำลังพลเข้ามาช่วยเก็บเกี่ยวและขนผลไม้ ใช้ทีมเซลล์แมนจังหวัดและทีมเซลล์แมนประเทศช่วยกระจายผลไม้ของเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ สำหรับสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ ในปีที่ผ่านมาสินค้าบางตัวมีราคาตกต่ำเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ผลผลิตตกค้างภายในประเทศเป็นจำนวนมากและในปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้วดังนี้ ใช้กลไกเซลล์แมนจังหวัดโดยเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตต้นทางไปสู่ตลาดปลายทางประสานงานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตเพื่อระบายผลผลิตไม่ให้เกิดจุดตันในพื้นที่โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการกระจายออกนอกแหล่งผลิตใช้งบประมาณปกติ ใช้มาตรการประกันรายได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นปาล์ม น้ำมัน ข้าว ยางพารา เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร มีนโยบายเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด เพื่อรักษาระดับราคาและยกระดับราคาสินค้าเกษตรพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งในปี 2565 ได้อนุมัติให้หน่วยงานขอรับจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อดูแลสินค้าเกษตร รวมวงเงิน 1,875.77 ล้านบาท ซึ่งสามารถแยกเป็นกิจกรรมหลักได้ 3 กิจกรรม คือ 1. การส่งออกวงเงิน 500 ล้านบาท 2. กิจกรรมชะลอการนำเข้าและเก็บสต็อกวงเงิน 813.09 ล้านบาท 3. การกระจายสินค้าการกระตุ้นการบริโภค การชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการรับซื้อสินค้าเกษตรวงเงิน 562.68 ล้านบาทซึ่งมีโครงการดังนี้

1. โครงการผลไม้มี 3 โครงการ เช่น โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาไม่ให้ตกต่ำของสถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนาต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอด supply chain จำนวน 912.34 ล้านบาท

2. โครงการพืชหัว เช่น หอมแดง กระเทียม เช่น โครงการบริหารจัดการตลาดพืชหัวปี 2565 โครงการบริหารจัดการพืชหัวเพื่อชะลอการจำหน่ายในปี 2565 จำนวน 69.05 ล้านบาท
3. ข้าวมี 2 โครงการ คือ 1)โครงการชะลอดอกเบี๋ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกมา โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจำนวน 550.39 ล้านบาท
- 4.มันสำปะหลัง มีจำนวนโครงการ 2 โครงการ 1) โครงการชดเชยดอกเบี๋ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังปี 2564 ถึง 2565 2) โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลังปี 2564 ถึงปี 2565 จำนวน 235 ล้านบาท
5. โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มี 1 โครงการ คือ โครงการชดเชยดอกเบี๋ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2565 จำนวน 15 ล้านบาท
6. ข้าวเหนียวมีจำนวน 2 โครงการ 1) โครงการตลาดเช่าเปลือกเดียวปีการผลิต 2564 / 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียวปีการผลิต 2564 ถึง 2565 ที่เป็นพื้นที่ทั่วไป จำนวน 60 ล้านบาท
7. สุกรมีจำนวน 1 โครงการ คือโครงการชดเชยดอกเบี๋ยเพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 33.99 ล้านบาท มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ 7 กลุ่มสินค้า 13 โครงการ

1.2.3 กระตุ้ถาม เรื่อง ขอใช้พื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างชอยแบริง 11 เชื่อมต่อชอยลาซาล 20 เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำล้งกาย โดย นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งมอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

ด้วยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ โดยเฉพาะเขตบางนาเองยังไม่มีสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำล้งกายที่ใช้งานได้ฟรีที่กรุงเทพมหานคร ให้บริการประชาชนในพื้นที่ชอยแบริง 11 เชื่อมต่อชอยลาซาล 20 มีพื้นที่ที่ถูกปล่อยให้รกร้างมากกว่า 40 ปีแล้ว เมื่อได้ตรวจสอบพบว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 9201 หน้าสำรวจ 556 เขตพระโชนง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้มีการโอนเปลี่ยนามจากกระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) เป็นกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 แต่กียังถูกปล่อยให้รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงขอเรียนถามว่า

1. ขอให้กระทรวงการคลัง โอนที่ดินหรือมอบให้ทางกรุงเทพมหานครใช้ที่ดินนี้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำล้งกาย ให้ประชาชนในพื้นที่บางนาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

2. ทางกระทรวงการคลังยังมีพื้นที่ในเขตบางนาหรือเขตพระโชนงที่ถูกปล่อยรกร้างไม่ได้ทำประโยชน์อีกหรือไม่ที่จะนำมาทำสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ประชาชน ขอทราบรายละเอียด

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือเป็นผู้ดูแลจำนวน 3 ไร่เศษ ซึ่งกองทัพเรือเป็นผู้ครอบครอง มีแผนที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุว่าในส่วนราชการทุกส่วนราชการ ถ้าหากมีที่ดินให้โอนมาเป็นที่ราชพัสดุ ให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้รับมอบ ดังนั้น ถึงแม้ว่าได้โอนมาแล้วในปี 2560 กองทัพเรือก็ยังเป็นผู้ดูแลและครอบครอง อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวได้รกร้างมาเป็นเวลานาน ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ดูแลและมีระเบียบอยู่ว่าที่แปลงใด ที่ส่วนราชการ

ได้ครอบครองอยู่และไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้งานนั้น จะให้กรมธนารักษ์สอบถามไปว่ายังจะใช้ประโยชน์อยู่หรือไม่ ถ้าหากไม่ใช้ประโยชน์ขอให้ส่งคืนการครอบครองมาให้กรมธนารักษ์เพื่อได้มอบให้ส่วนราชการอื่น ๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ ให้เกิดความคุ้มค่า ที่ราชพัสดุที่มีความว่างเปล่าไม่มีผู้ครอบครอง ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์สามารถขอเพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะได้ กรมธนารักษ์ไม่เคยขัดข้อง ทั้งนี้ พื้นที่ 3 ไร่ เหมาะสำหรับการเป็นสถานที่ออกกำลังกาย แต่เนื่องจากพื้นที่แปลงนี้มีข้อจำกัดอยู่ เนื่องจากเป็นที่ไม่มีทางออก หรือที่ตาบอดเนื่องจาก มีที่เอกซนกันอยู่ด้านหน้า ที่ดินแปลงนี้จึงเป็นที่รกร้าง หากมีการแก้ปัญหาพื้นที่ที่เข้าออกแล้ว จะขอกองทัพเรือ หากไม่ใช้ประโยชน์ให้ส่งคืนมายังกรมธนารักษ์เพื่อกรมธนารักษ์จะจัดมอบให้กรุงเทพมหานครดำเนินการทำเป็นสวนสาธารณะหรือเป็นที่ออกกำลังกายเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง ขุดลอกห้วยชลัง ช่วงบ้านกระแมต ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวิวัฒน์ชัย โหดระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้จึงขอเลื่อนกระทู้ไปตอบในวันที่ 15 กันยายน 2565

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

- กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การย้ายซากตึกดำบรรพ์กลับมาไว้ในพื้นที่เดิม โดย นายนิริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

- กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพัฒนาเขื่อนบริเวณแม่น้ำแม่กลองสายเก่าที่ตำบลคังพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดย นายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

- กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์ของการจัดบริการ “โมบาย ไอดี” โดย พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

- กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง โครงการอนุรักษ์ พื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำหนองกระหวัน และห้วยขยงหลง พร้อมระบบโครงข่ายกระจายน้ำ และระบบอ่างพวง ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

- กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอขยายระยะทางก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าโรงช้าง – กิโกลุญย์ โดย นายสมชาติ ประดิษฐ์พร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย นายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมนาระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม และ
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน

ที่ประชุมอนุญาต

(3) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3
 - ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 - ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
 - ครั้งที่ 6 เป็นพิเศษ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
 - ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
 - ครั้งที่ 8 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
 - ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
 - ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
 - ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
 - ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

(7) เรื่องอื่น ๆ

1. ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการทหาร ขอให้ตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวัฒนา สิทธิวัง สิ้นสุดลงตามมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เป็นอันพ้นจากตำแหน่งกรรมการ จึงขอตั้ง นายพิจารณ์ เชาวพัฒน์วงศ์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
2. ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการสวัสดิการสังคม ขอให้ตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการจึงพ้นจากการเป็นกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 108 (3) จึงขอตั้ง นายเดชทวี ศรีวิชัย เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
3. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา เรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน ตั้งแต่วันที่ห้ากันยายน 2565 เป็นการขอขยายครั้งที่ 4 เพื่อประโยชน์ในการทำงานของคณะกรรมการ

ที่ประชุมรับรอง

จากนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย
หารือต่อที่ประชุม โดยขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุมในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 โดยให้เลื่อนเรื่องด่วนที่
4 เรื่องที่วุฒิสภาพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. เรื่องด่วนที่ 5 ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งชช. ที่ 19 / 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค และเรื่องด่วนที่ 2 เรื่อง
พระราชบัญญัติแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. โดยให้เลื่อนลำดับเรื่องด่วนที่ 4 , 5 และ 2 ตามลำดับมาไว้ก่อนเรื่อง
ที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

ที่ประชุมรับรอง

จากนั้น ประธานฯ นำเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งเป็นการพิจารณาญัตติต่वनต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ มีญัตติในทำนองเดียวกันอีก 7 ฉบับ ได้แก่

1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดย นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่หนี้นอกระบบ โดย รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่และปัญหาหนี้นอกระบบ โดย นายนิศ ข่านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ และนายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่และปัญหาหนี้นอกระบบ โดย นายสุฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

5. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

6. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม โดย นายพิระวิทย์ เรื่องลีอดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักธรรม เป็นผู้เสนอ

7. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลกพรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนคือ รัฐบาลต้องทำให้ประชาชนคนยากจน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมายได้อย่างง่ายขึ้น มีแหล่งเงินทุนให้ประชาชนได้เข้ามากู้ยืม ลดเงื่อนไขการกู้ยืมให้กับประชาชนที่มีอาชีพหาบเร่ แผงลอย หรืออาชีพอิสระ ให้สามารถกู้เงินได้ หากคนเหล่านี้มีที่พึ่ง ก็จะไม่ไปกู้นอกระบบ จนโดนทำร้าย ข่มขู่ และคิดดอกเบี้ยที่แพง จนไม่มีเงินกินเงินใช้ หากไม่แก้ไข หนี้นอกระบบจะสูงขึ้นจนทำลายระบบเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศ เป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินคนในสังคม ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ได้รับการกระทำอย่างป่าเถื่อน เพราะกลุ่มหนี้นอกระบบมีกลุ่มนายทุนที่หนุนหลัง ทำให้เจ้าหน้าที่คุกคามประชาชน สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลล้มเหลวในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงในประเทศ อยากให้รัฐบาลจริงจังกับกาแก้ปัญหาหนี้ ต้องหาแหล่งเงินกู้ยืมอย่างถูกกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย สะดวก และดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งต้องกวดขันผู้ที่อยู่เบื้องหลังระบบเงินกู้ไม่ให้ทำผิดกฎหมาย ไม่สนับสนุนให้เกิดการคุกคามประชาชน มีสถาบันและกฎหมายที่ช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ

มีการช่วยเหลือลูกหนี้ในการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เปิดช่องให้บุคคลธรรมดาสามารถฟื้นฟูหนี้สิน เสร็จปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันได้ เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ มีวงเงินสินเชื่อในการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งรัฐบาลต้องสนับสนุนเงินในส่วนนี้ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเงินระบบมีการให้สินเชื่อหรือวงเงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ประชาชนที่ติดเครดิตบูโร ไม่ให้ตกไปอยู่ในวงจรรหนี้ระบบ นำหนี้นอกระบบให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบ จัดระบบดอกเบี้ยให้เหมาะสม ลดค่าธรรมเนียมสินเชื่อ และดอกเบี้ยในการกู้เงินให้มีความเหมาะสม มีกองทุนเยียวยาผู้เดือดร้อนโดยยึดทรัพย์สินที่กระทำผิดมาเป็นเงินกองทุนในการเยียวยาเพื่อมิให้กระทบต่อเงินงบประมาณประเทศหากรัฐบาลแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ จะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมลงได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนยากจน คนหาเช้ากินค่ำ ได้อย่างเป็นระบบ

หลังจากที่สมาชิกฯ อภิปรายเรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอญัตติอภิปรายสรุปสาระสำคัญของญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอญัตติทั้ง 8 ญัตติ ไม่ขัดข้องที่จะให้ส่งญัตติด่วนแนวทางการแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบไปยังรัฐบาลเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบ

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง

- (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)

- ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

.... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา

2.3 รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา

2.4 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 11-13/2565

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา

2.5 รับทราบรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา

2.6 รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

การสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 มุ่งหวังให้ "ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ด้วยความมั่นใจ" โดยตั้ง 3 เป้าประสงค์หลัก คือ ประชาชนเข้าถึงบริการ การเงิน การคลังมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) จำนวน 47.644 ล้านคน วงเงิน 194,508.79 ล้านบาท (เป็นเงินเดือนของหน่วยบริการภาครัฐ 52,143.98 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 5.89 ของงบประมาณประเทศในอัตราเหมาจ่ายเท่ากับ 3,719.23 บาทต่อผู้มีสิทธิ และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการในสำนักงาน จำนวน 1,377.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.71 เทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลการดำเนินงานปี 2564 สรุปพอสังเขปดังนี้

1. การเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายรวมภาระผูกพันงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับหน่วยบริการที่รับบริการให้ผู้มีสิทธิ จำนวน 144,252.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.33 (จากงบ 142,364.82 ล้านบาทไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการภาครัฐ) โดยสปสช. ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินจากบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม เพื่อเป็นค่าบริการสาธารณสุขในรายการที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลือกหน่วยบริการประจำตนได้ จำนวน 47.56 ล้านคน (เป้าหมาย 47.74 ล้านคน) ครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) ร้อยละ 79.61

3. หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ เพื่อให้บริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 14,549 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 11,830 แห่ง หน่วยบริการประจำ จำนวน 1,215 แห่ง หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปจำนวน 1,081 แห่ง และหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน จำนวน 3,254 แห่ง (หน่วยบริการหนึ่งแห่งสามารถขึ้นทะเบียนได้มากกว่าหนึ่งประเภท)

ที่ประชุมรับทราบ

2.7 รับทราบรายงานประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา

2.8 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา

2.9 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2564 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี 2564

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา

2.10 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา

2.11 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2564 และรายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2564

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา

2.12 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

ที่ประชุมรับทราบ

2.13 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา

2.14 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา

2.15 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ปี 2564 ไทยพีบีเอสดำเนินงานตามภารกิจของสื่อสาธารณะที่สำคัญคือการให้บริการข่าวสารรายการสาระความรู้ ความบันเทิงและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ การให้บริการข่าวสารรายการความรู้ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานความเป็นไทยเน้นความหลากหลาย ได้ความรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ไทยพีบีเอสดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในปี 2564 มีรายการที่ออกอากาศแบ่งเป็น 6 ประเภทรวมเวลาทั้งสิ้น 7431 ชั่วโมง 15 นาที โดยแยกตามคุณค่าเนื้อหา ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน สังคมที่หลากหลาย สถานการณ์สำคัญของสังคมในปี 2564 อาทิ ภัยพิบัติ การจัดการปัญหาการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 และผลกระทบการชุมนุมทางการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการขยายบทบาทของประเทสหราชอาณาจักรในอาเซียน เนื้อหาส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะหาทางออกให้สังคม เช่น การลดความรุนแรงในพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง สิทธิชาติพันธุ์ ความเท่าเทียมในการรับรองสิทธิการสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ประเด็นความเหลื่อมล้ำในสังคมสะท้อนผ่านช่องว่างในระบบจัดการศึกษาและความยากจนของคนในชุมชนเมือง เพื่อสร้างความตระหนักและชี้แนวทางแก้ไขที่ต้องไปให้ถึงการปฏิรูปโครงสร้างนโยบายการพัฒนา Thai PBS World ทำให้สื่อสาธารณะของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ

ในระดับภูมิภาค มีการพัฒนาเนื้อหาของรายการ This Week with Thai PBS World และเว็บไซต์ข่าว ThaiPBS World.com โดดเด่นด้วยบทสัมภาษณ์และบทวิเคราะห์พร้อมด้วยนักข่าวประจำหลายประเทศใน ASEAN เพื่อรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ ผลิตรายการสารประโยชน์ทางการศึกษาและสาระบันเทิงที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ไทยพีบีเอสผลิตเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กครอบครัว และบุคลากรทางการศึกษาโดยสอดคล้องกับการเรียนออนไลน์ ทาง ALTV กิจกรรม เกม วิทย์ Podcast และหนังสือ มีรายการใหม่ 7 รายการ อาทิ รายการความร่วมมือกับเครือข่ายครูสอนดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นรายการ Reality ครูป्लอยแสง ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู และโครงการ “The Visual by Thai PBS” ประเด็นคนเมืองกับเรื่องกิน ชวนสำรวจเรื่องราว วัฒนธรรม เบื้องหลังร้านอาหารในกรุงเทพฯ ละครไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิด การค้นคว้า การศึกษาต่อยอดทักษะความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาชีวิตให้เกิดขึ้นแก่สังคมในหลากหลายมิติ ตลอดปี 2564 ละครไทยพีบีเอสทำหน้าที่จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกันเป็นสำคัญทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การมีผลงานที่โดดเด่น เช่น ละครเรื่อง ‘จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี’ ละครพีเรียลที่ว่าด้วยเรื่องราวของคนตัวเล็ก ๆ ที่แทบไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ นั่นคือคนไทยจากอยุธยาที่ถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่อังวะ ประเทศพม่า ในช่วงเสียกรุง ครั้งที่ 2 ถ้าครั้งหนึ่งนาฏศิลป์แบบอยุธยาคือ Soft Power ที่เชื่อมโยงคนต่างชาติต่างภาษาเข้าไว้ด้วยกัน ละครเรื่องจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีที่กำลังทำหน้าที่นั้น ด้วยการสร้างความเข้าใจใหม่ต่อเพื่อนบ้านอย่างเป็นมิตร เนื้อหามีการนำเสนอประเด็นประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ บุญกรรม สิทธิสตรี และ LGBTQ ให้เข้ามาอยู่รวมกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังใส่เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เข้าไปในบทสนทนา มีการเล่าเรื่องที่จุดประกายให้ผู้ชมอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดความรู้ รวมถึงการออกแบบตัวละครให้มีเสน่ห์ สวยงาม อิมเมจหัวใจ และมอบมุมมองใหม่ให้กับผู้ชม จำนวน 12 ตอนของละครเรื่องนี้ให้ทั้งอารมณ์และความรู้อย่างคุ้มค่า การบริการด้านสื่อเสียงในรูปแบบพอดคาสต์ 10 หมวด อาทิ รายการเด็ก ข่าวสาร สาระบันเทิงและสาระประโยชน์กว่า 40 รายการ เผยแพร่ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast มีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นสถานีวิทยุต่างจังหวัดกว่า 200 สถานีทั่วประเทศ ทั้งสถานีวิทยุของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio (ในความดูแลของวิทยาลัยอาชีวศึกษารวมทั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน) เพื่อรับถ่ายทอดสัญญาณรายการต่าง ๆ ไปออกอากาศสู่ผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดได้อย่างครอบคลุมภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งคือการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการให้บริการขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไทยพีบีเอสจึงได้สร้างความร่วมมือหลายด้าน ในบทบาท “โรงเรียนของสังคม” ทำให้เกิดกระแสและโอกาสของการร่วมเรียนรู้และหาทางออกให้สังคมในยามวิกฤติ มีรายการตอบโจทย์เป็นพื้นที่ประจำ มีการจัดเวทีสาธารณะ ระดมข้อมูล เชื่อมโยงสร้างความเข้าใจในประเด็นอื่น ๆ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น กรณีการแพร่ระบาดของโควิด 19 นำเสนอรูปแบบการจัดการพื้นที่ระบาดจากชุมชนต่าง ๆ โดยเครือข่ายนักข่าวพลเมืองการเผยแพร่ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันและกิจกรรมที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ มีการทำงานเชื่อมโยงกับพื้นที่เครือข่ายพลเมืองและภาคีหุ้นส่วนกว่า 30 เครือข่ายและผู้ผลิตอิสระระดับชุมชน 91 คน ผลิตเนื้อหาจากมุมมองผู้ผลิตรายการภาคพลเมือง เป็นประเด็นขับเคลื่อนวาระของสังคมและวิถีชีวิตที่หลากหลายของชุมชน เสนอแนวทางอาชีพและการปรับตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ขับเคลื่อนประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยแอปพลิเคชัน C-Site สื่อสารข้อมูล จากพื้นที่สู่

สาธารณะร่วมกับ 8 เครือข่ายสื่อชุมชนในการแจ้งข่าวสาร ขับเคลื่อนประเด็นลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประเด็นปากท้อง จัดฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสาธารณะรุ่นใหม่ให้แก่จิตอาสาทุกภาคส่วน จำนวน 144 คน สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 63 เวที มีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น 2,881 คนแบ่งเป็นเวทีประเด็นเชิงสถานการณ์และบริบท จำนวน 36 เวที มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 1,667 คน และเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการ จำนวน 27 เวที มีผู้เข้าร่วม รับฟัง 1,214 คน ไทยพีบีเอสใช้เครื่องมือวิจัยมาทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข่าวและรายการข่าวไทยพีบีเอส การติดตามและวิเคราะห์เนื้อหาสถานการณ์สำคัญ (Monitoring & Content Analysis) ให้เนื้อหาที่มีความรอบด้าน ถูกต้อง ครบถ้วน จัดทำ Media Lab การประเมินคุณภาพรายการ ถอดบทเรียนการทำงานของไทยพีบีเอส ในสถานการณ์โควิด 19 และเปิดให้ใช้บริการ “Thai PBS One Stat” ระบบแสดงผลสถิติดิจิทัลในทุกแพลตฟอร์มของไทยพีบีเอส “Thai PBS Social Listening” Phase 2 เครื่องมือที่ช่วยเจาะลึกความคิดเห็น และมุมมองของผู้ชมที่มีต่อ “ไทยพีบีเอส” ในรูปแบบที่สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายและนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาเนื้อหารายการให้มีคุณภาพต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 18.30 นาฬิกา

ปิดการประชุมเวลา 18.30 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร